

Kamakailang Mga Madalas Itanong (na may Mga Kapaki-pakinabang na Link)

(A) Kamakailang Mga Madalas Itanong

(Tagalog)

Pagbabakuna sa COVID-19	
1. Karapat-dapat ba ako para sa libreng karagdagang vaccine booster? Saan ako makakatanggap ng libreng karagdagang vaccine booster sa ilalim ng Government Programme?	<p>Kasama sa libreng karagdagang booster na ibinigay ng Gobyerno ang Sinovac / BioNtech / ancestral strain vaccine o BioNtech bivalent vaccine hangga't ang paggamit ng mga ito ay naaangkop sa edad.</p> <p>Ang mga mamamayan na kabilang sa mga sumusunod na grupo ng priyoridad, kung nakumpleto nila ang mga paunang dosis, maaari silang makatanggap isang karagdagang booster ng bakuna nang hindi bababa sa 180 araw pagkatapos ng kanilang huling dosis o pagbawi ng impeksyon sa COVID-19 (alinman ang mamaya) nang walang bayad noong 2023, anuman ang bilang ng mga dosis ng bakuna na natanggap nila sa nakaraan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mga indibidwal na may edad na 50 o mas mataas (kabilang ang mga matatanda na naninirahan sa mga tahanan ng pangangalaga sa tirahan) *;• Mga taong may edad na 18 hanggang 49 taon na may pinagbabatayan na mga comorbidities;• Mga taong may edad na 6 na buwan o mas mataas at may mga kondisyon ng immunocompromis*;• Mga buntis na kababaihan; at• Mga manggagawa sa pangangalaga sa kalusugan <p><i>* Para sa mga indibidwal na may edad na 50 o mas mataas, o mga taong may edad na 6 na buwan o mas mataas na may mga kondisyon ng immunocompromising, kung wala silang nakaraang impeksyon at nakumpleto ang paunang tatlong dosis, inirerekomenda silang makatanggap ng susunod na dosis 90 araw pagkatapos ng kanilang ika-3 dosis nang walang bayad.</i></p> <p>Para sa mga mamamayan na may edad na 6 na buwan o mas mataas at hindi kabilang sa alinman sa nabanggit na mga grupo ng priyoridad, maaari pa rin silang makatanggap ng unang 3 dosis ng bakuna sa COVID-19 nang walang bayad sa ilalim ng Gobyerno COVID-19 Vaccination Program kung wala silang nakaraang impeksyon.</p> <p>Ang Programa ng pagbabakuna sa COVID-19 ng gobyerno ay nagbibigay ng libreng unang 3 dosis para sa mga residente ng Hong Kong at karagdagang booster sa mga karapat-dapat na tao sa itaas. Kasama sa mga service point ang mga pribadong klinika sa buong teritoryo (Mangyaring sumangguni sa mga link sa ibaba para sa mga detalye).</p> <p>- Listahan ng mga pribadong klinika para sa mga taong may edad na 6 na buwan pataas upang makatanggap ng bakunang Sinovac : https://www.chp.gov.hk/en/features/106980.html</p> <p>- Listahan ng mga pribadong klinika para sa mga taong may edad na 12 taong gulang pataas upang makatanggap ng bakuna sa BioNtech : https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_eng.pdf</p>

		<p>Maari ding gamitin ng mga mamamayan ang sistema ng booking ng Pamahalaan upang ayusin ang pagtanggap ng pagbabakuna sa Mga Istasyon ng Pagbabakuna sa Pribadong Klinika para sa COVID-19 o sa mga itinalagang organisasyon ng pampublikong pangangalaga sa kalusugan kabilang ang General Out-patient Clinics of Hospital Authority (HA) gayundin sa Maternal at Child Health. Mga Sentro at Sentro ng Kalusugan ng Mag-aaral sa ilalim ng Kagawaran ng Kalusugan. Ang pag-follow up ng mga pasyente sa mga espesyalistang klinika ng outpatient ng HA ay maaaring makatanggap ng pagbabakuna sa COVID-19 (kabilang ang mga bakunang Sinovac at BioNTech) sa oras na dumalo sila sa mga medikal na appointment.</p> <p>Ang isang karagdagang booster sa 2023 ay maaaring isaalang-alang ng hindi bababa sa 180 araw pagkatapos ng huling dosis o pagbawi ng impeksyon sa COVID-19 (alinman ang mamaya) para sa mga bata at kabataan na may edad na 6 na buwan hanggang 17 taon na may mga comorbidities, o malusog na matatanda na may edad 18 hanggang 49 taon batay sa personal na pagpipilian tulad ng inirerekomenda ng mga eksperto kung nakumpleto nila ang paunang dosis. Kakailanganin nilang makuha ang bakuna sa pribadong merkado sa kanilang sariling gastos. Maaaring kumonsulta ang mga mamamayan sa isang doktor ng pamilya sa pagbibigay ng rehistradong bakuna sa COVID-19 sa pribadong pamilihan at isaalang-alang ang pagtanggap ng pagbabakuna para sa personal na proteksyon sa labas ng Programa ng Bakuna ng Pamahalaan sa kanilang sariling gastos.</p> <p>Para sa mga rekomendasyon sa pagbabakuna sa COVID-19, mangyaring sumangguni sa webpage ng “Ilang dosis ng bakuna sa COVID-19 ang inirerekomenda para sa akin?” : https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommend_dose.pdf</p> <p>Kung hindi ka sigurado tungkol sa iyong pagiging angkop para sa pagbabakuna, dapat mong talakayin sa iyong doktor ng pamilya at magpasya para sa pinakamahusay na tiyempo para sa pagbabakuna.</p>
2.	<p>Saan ko matatanggap ang vaccine booster sa sarili kong gastos? Magkano ang dapat kong bayaran?</p>	<p>Ang pribadong merkado ay magbibigay ng pagbabakuna para sa rehistradong bakuna sa COVID-19 (self-paid), na nasa labas ng programa ng pagbabakuna ng Gobyerno. Malayang pipiliin ng tagagawa/tagapagtustos ng bakuna na i-import ang rehistradong bakuna at ibenta sa pribadong samahang medikal o doktor para sa paggamit ng programang hindi gobyerno. Sa kasalukuyan, bukod sa Sinovac / BioNtech, may iba pang mga bakunang COVID-19 na nakarehistro sa ilalim ng Cap. 138A.</p> <p>Para sa mga hindi sakop ng Pamahalaan para sa libreng pagbabakuna sa COVID-19 (kabilang ang mga residente ng Hong Kong na hindi kabilang sa mga priority group o hindi residente ng Hong Kong), kung nais nilang makatanggap ng bakuna, mangyaring kumonsulta sa isang doktor ng pamilya para sa supply para sa rehistradong bakuna sa pribadong merkado (kasama ang lugar ng pagbabakuna at ang gastos) at isaalang-alang na makatanggap ng pagbabakuna sa kanilang sariling gastos para sa personal na proteksyon.</p>
3.	<p>Ilang dosis ang kailangan kong matanggap pagkatapos gumaling</p>	<p>Batay sa bilang ng (mga) dosis / uri ng (mga) bakuna na natanggap dati, maaaring kumpletuhin ng mga na-recover na tao ang mga paunang dosis at karagdagang booster (kung naaangkop) hangga't ang paggamit ng bakuna ay naaangkop sa edad.</p>

	mula sa impeksyon sa COVID-19?	<p>Mangyaring sumangguni sa “Factsheet sa Pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga taong may naunang impeksyon sa COVID-19”: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/factsheet_priorcovid19infection_eng.pdf</p> <p>Para sa mga rekomendasyon sa pagbabakuna sa COVID-19, mangyaring bisitahin ang webpage na “Gaano karaming mga dosis ng bakuna sa COVID-19 ang inirerekomenda para sa akin”: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommend_dose.pdf</p>
4	Nahawahan ako nang mas mababa sa 14 araw pagkatapos ng pagbabakuna. Maaari ba akong kumuha ng isang mas kaunting dosis ng bakuna?	<p>Sa pangkalahatan, ang mga naka-recover na tao ay nangangailangan ng mas mababang dosis kaysa sa pangkalahatang publiko. Upang i-maximize ang bisa ng mga bakuna at mapahusay ang immune response pagkatapos ng pagbabakuna, kinakailangan ang minimum na pagitan ng 14 na araw sa pagitan ng isang dosis at isang episode ng impeksyon sa COVID-19.</p> <p>Ang mga taong ang agwat sa pagitan ng isang dosis at impeksyon ay mas mababa sa 14 na araw ay hindi dapat kumuha ng isang mas kaunting dosis ng bakuna sa kabila ng episode ng impeksyon na ito. Ipapakita pa rin ng talaan ng pagbabakuna ang mga dosis ng bakuna na natanggap bago at pagkatapos ng impeksyon.</p>
5	Dalawang beses akong nahawahan. Dapat ba akong kumuha ng dalawang mas kaunting dosis ng bakuna?	<p>Para sa mga paunang dosis, ang mga taong nakabawi mula sa higit sa isang impeksyon sa COVID-19 ay dapat lamang kumuha ng isang mas kaunting dosis kaysa sa mga hindi nahawaang tao.</p> <p>Para sa karagdagang booster, ang pagitan ng dosing ay hindi bababa sa 180 araw mula sa huling dosis o pagbawi mula sa impeksyon sa COVID-19 (alinman ang mas huli).</p> <p>Para sa mga detalye ng pagbabakuna para sa mga nakuhang tao, sumangguni lamang sa “Factsheet sa Pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga taong may naunang impeksyon sa COVID-19”: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/factsheet_priorcovid19infection_eng.pdf</p>

(B) Mga Kapaki-pakinabang na Hotline

Mga Inirerekomandang Dosis at Pagitan ng Bakuna:	https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommend_dose.pdf
Ang Listahan ng mga Pribadong Doktor na Nakarehistro sa eHRSS (Sistema ng Pagbabahagi ng Talaan ng Elektronikong Kalusugan) na Nakakuha ng mga Antiviral ng COVID -19 para sa Pamamahala ng mga Kaso ng COVID-19:	https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

Huling na-update:4.8.2023